

BIG+BIH April 2013 หนุ่่นผู้ผลิตงานดีไซ์นั้ไทย

ใหม่่ๆบุกตลาดต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศลดค่าใช้้จ่ายออกร้านและให้

คำแนะนำการทำธุรกิจ

งานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้้ในบ้าน BIG+BIH April 2013 เป็นงานแสดงสินค้าของขวัญและของแต่งบ้านระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย รูปแบบแนวคิดงานในปี้นี้คือ NEW WAY of Living design your LIFE Style จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ส่วนลดในการออกร้านแก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้ส่งออก รวมถึงให้คำแนะนำในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรายใหม่่ๆที่ต้องการเปิดตลาดต่างประเทศ ผู้ที่สนใจนำ้ผลิตภัณ์ท์และสินค้าของตนออกแสดง สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มกราคม 2556

สมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย ประกอบด้วย 7 สมาคมพันธมิตร ดังนี้ 1. สมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน 2. สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย 3. สมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไทย 4. สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) 5. สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้้สำนักงานไทย 6. สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซ์นั้ (Design & Object Association) 7. สมาคมสินค้าตกแต่งบ้าน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประโยชน์สูงสุด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสมาพันธ์ให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้ส่งออกชาวไทยสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมเพื่อรับส่วนลด 20% สำหรับการออกร้าน และทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกร้านออกร้านให้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งสามารถนำ้ส่วนต่างที่ประหยัดได้นี้ไปพัฒนาต่อยอดสินค้าให้โดนใจตลาด นอกจากนี้ยังจัดอบรมและเป็นพี่เลี้ยงให้้กับสมาชิกโดยเฉพาะสมาชิกใหม่่ เพื่อให้การเปิดตลาดการค้าแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศได้

ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้ส่งออกที่สนใจนำ้ผลิตภัณ์ท์ของตนออกแสดงและขยายธุรกิจไปต่างประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ โทรศัพท์ 0 2507 8361 ถึง 64 โทรสาร 0 2547 4281

e-mail: big@ditp.go.th website.bigandbih.com, www.ditp.go.th หรือ www.thaitradefair.com, สายตรง

1169